

1. วัฒนธรรมและประเพณี-สุโขทัย
2. จังหวัดสุโขทัย

'ทม.ศรีสัชชาลัย' จัดบุญประเพณีแห่กฐินทางน้ำสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

วัดแจ้งชั้น หมู่ที่ 2 ต.ศรีสัชชนาลัย อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย ออกเงินออกเป็นวัดเก่าแก่แล้ว ความสำคัญอีกประการคือ วัดนี้เป็นศูนย์กลางเมืองศรีสัชชนาลัยใหม่ ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า "ชุมชนบ้านเมืองเก่า" เนื่องจากวัดตั้งก่อกำแพงเมืองเก่าใหญ่ ชาวบ้านมาทำบุญเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุที่ว่าวัดติดกับแม่น้ำยม จึงมีประเพณีแห่กฐินทางน้ำ ที่ถือเป็นประเพณีคู่กับวัดตั้งชุมชนมาตั้งแต่ครั้งอดีต แต่ปัจจุบันได้เลือนหายจนหมดไปยาวนาน กระทั่งในปี พ.ศ. 2556 พระครูโศภิต สันตผการ เจ้าอาวาสวัดแจ้งชั้น และเจ้าคณะตำบลสารจิตร ได้ร่วมกับกรมการวัด และพุทธศาสนิกชนชุมชนรอบวัด จัดทำแพเพื่อแห่กฐินแบบ (หรือชาวบ้านเรียกว่า ลั้งเตี้ย) และแห่กฐิน เพื่อให้การรื้อฟื้นประเพณีแห่กฐินทางน้ำ จนเห็นผลเป็นเชิงรูปธรรม



1. วัฒนธรรมและประเพณี-สุโขทัย
2. จังหวัดสุโขทัย



ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เจ้าอาวาสวัดลี้จันทน์ ร่วมกับกรมการวัด และคณะศรัทธา พร้อมใจกันจัดทำเรือเพิ่มอีก 1 ลำ คือ เรือสุวรรณหงส์ เพื่อใช้ในการแข่งขันและแห่กฐินทางน้ำในคืนวันตายงามและอสังการมาจนถึงปี พ.ศ. 2561 เจ้าอาวาสวัดลี้จันทน์ ร่วมกับกรมการวัด และคณะศรัทธา เทศบาลเมืองสุโขทัย มีกิจกรรมความร่วมมือเพิ่มเติม ในการร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแห่กฐินทางน้ำของวัดลี้จันทน์ ในมีความยิ่งใหญ่ อลังการมากขึ้น คือ ต่อเรือไม้สักเพิ่ม 3 ลำ คือ หัวเรือรูปสุรท หัวเรือรูปทวยหาศ หัวเรือรูปหงส์ เพื่อใช้ในการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่กฐินทางน้ำและในปี 2562 ได้ต่อเรือกินนร เพิ่มอีก 1 ลำ

นายวิเชียร พรหมพิราม นายเกษตรมนตรีเมืองสุโขทัย กล่าวเปิดเผยว่า เทศบาลเมืองสุโขทัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ทำการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งประเพณีการออกรพรรษา นับเป็นการปฏิบัติของชาวไทย จึงถือเป็นหน้าที่ในการที่จะสืบสาน ส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เทศบาลฯ จึงได้ร่วมกับ วัด ชุมชน และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวไทย-ศรีสุโขทัย จัดกิจกรรมในช่วงประเพณีออกพรรษา ร่วมกับวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย โดยในส่วนของการวัดลี้จันทน์ ได้มีการรื้อฟื้น และสืบสานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ (เรือสังเค็ด) และการแห่เรือสวยงาม ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม ซึ่งได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านในประเพณีออกพรรษา “การแห่เรือสวยงาม” ณ วัดลี้จันทน์

โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแห่กฐินทางน้ำ (เรือสังเค็ด) การแห่เรือสวยงาม การแสดงดนตรีไทย การจัดตลาดโบราณ และการจัดนิทรรศการประวัติวัดลี้จันทน์ ขอมูลถึงศักดิ์สิทธิ์สำคัญวัด เช่น พระพุทธรูปปางสมาธิ หลวงพ่อโต พระประธานในระอุโบสถ ที่เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย 1 ใน 3 องค์ ที่ยังเหลืออยู่ จ.สุโขทัย ภาพ

ประเพณี ขุนผดุง